



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๙ ได้กำหนดว่า “ให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์” นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายอนันต์ จิวรรณรัตน์  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการ	ประเภท ระดับ	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
	<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>				
๑	นางคำนึ่ง เปี่ยมสอาด	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการ) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	อำนวยการ ต้น	๑๐๔๕	
๒	นางจุฑาทิพย์ สอนท่ง	นักวิชาการพัสดุ กองคลัง	วิชาการ ชำนาญการ พิเศษ	๑๖๔	
๓	นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมชุตikulสินธุ์	นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง	วิชาการ ชำนาญการ	๗๕	
๔	นายจำรัส เทียงธรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	วิชาการ ชำนาญการ	๖๘๖	
๕	นางจิตรา พันธุ์สุทธิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	วิชาการ ชำนาญการ	๘๐๙	
๖	นายชนะ ส่งเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	วิชาการ ชำนาญการ	๙๗๖	
๗	นางกัญญ์กุลณัช ฉัตรธนะสิริเวช	เจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง	ทั่วไป ชำนาญงาน	๑๗๖	
๘	นางวิภา มะโนวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน	ทั่วไป ชำนาญงาน	๖๖๙	
๙	นางโสภา ทรัพย์แพ	เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	ทั่วไป ชำนาญงาน	๗๖๒	

พิมพ์  
๒๐ ก.พ. ๖๓  
Inkorn